

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรณีการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดในบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นทั้งหมดในบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM”) ที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวนรวมทั้งสิ้น 450,870,934 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 41.13 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THCOM) ให้แก่บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“GULF”) และ/หรือ บริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GULF (“รวมเรียกว่า “**กลุ่มบริษัท GULF**”) ในราคาหุ้นละ 9.92 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 4,472.64 ล้านบาท (เรียกว่า “**ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น**”)

ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นนั้นเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์¹ โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 11.38 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาเกินเข้าทำรายการในครั้งนี้อย่างน้อยร้อยละ 0.43 ทำให้ภายหลังจากการนับรวมขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติ รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 11.80 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ และเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน “ประเภทรายการสินทรัพย์หรือบริการ” ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน² เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มบริษัท GULF ซึ่ง GULF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ³ โดยมีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันคิดเป็นร้อยละ 12.14 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับสอบทานสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นกับกลุ่มบริษัท GULF ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาเกินเข้าทำรายการในครั้งนี้

บริษัทฯ ขอชี้แจงรายละเอียดของธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นดังนี้

¹ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์**”)

² ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”)

³ จากข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 GULF ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 46.57 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับกลุ่มบริษัท GULF เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

ธุรกรรมกรจำหน่ายหุ้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญดังต่อไปนี้ได้สำเร็จเสร็จสิ้น หรือได้รับการยกเว้น ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน โดยกลุ่มบริษัท GULF

- (ก) การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เข้าทำธุรกรรมกรจำหน่ายหุ้น THCOM ให้กับกลุ่มบริษัท GULF
- (ข) การได้รับอนุมัติจากคู่สัญญาที่จำเป็นของ THCOM และ/หรือบริษัทย่อยของ THCOM (โดยมีรายละเอียดตามที่บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท GULF จะได้ตกลงกันต่อไป) และ/หรือจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง (หากมี)
- (ค) ไม่มีเหตุการณ์ที่เป็นสาระสำคัญเกิดขึ้น ซึ่งทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาซื้อขายหุ้น หรือจะก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินการตามสัญญาซื้อขายหุ้น
- (ง) ไม่มีกฎ กฏหมาย กฎเกณฑ์ ประกาศ หรือคำสั่ง ซึ่งห้าม หรือสร้างข้อจำกัดให้แก่บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท GULF ในการดำเนินการตามสัญญาซื้อขายหุ้น หรือจะมีผลทำให้การซื้อหุ้นสามัญของ THCOM ตามสัญญาซื้อขายหุ้น เป็นการดำเนินการที่ผิดกฎหมายหรือคำสั่งใด ๆ ดังกล่าว
- (จ) ไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ THCOM บริษัทย่อยของ THCOM และ/หรือบริษัทร่วมทุนของ THCOM (โดยมีรายละเอียดตามที่บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท GULF จะได้ตกลงกันต่อไป)

ในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่าเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ของปี 2566

ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จ หรือได้รับการยกเว้น ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน โดยกลุ่มบริษัท GULF แล้วแต่กรณี บริษัทฯ จะขายหุ้น THCOM ซึ่งบริษัทฯ ถืออยู่จำนวนทั้งสิ้น 450,870,934 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 41.13 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของ THCOM) ให้แก่กลุ่มบริษัท GULF

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ซื้อ	กลุ่มบริษัท GULF
ผู้ขาย	บริษัทฯ
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	GULF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 46.57 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565)

3. ลักษณะทั่วไป และขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะทั่วไป

ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จ หรือได้รับการยกเว้น ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน โดยกลุ่มบริษัท GULF แล้วแต่กรณี บริษัทฯ จะขายหุ้น THCOM ซึ่งบริษัทฯ ถืออยู่จำนวนทั้งสิ้น 450,870,934 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 41.13 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THCOM) ให้แก่กลุ่มบริษัท GULF รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 4,472.64 บาท และมีผลทำให้ THCOM สิ้นสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

3.2 ขนาดของรายการ

การคำนวณขนาดรายการของธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.2.1 รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

เกณฑ์การคำนวณเปรียบเทียบ	ขั้นตอนการคำนวณ	มูลค่า (ร้อยละ) อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับสอบทานงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	ร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ THCOM ตามสัดส่วนที่จะจำหน่ายไป <hr/> มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ	11.38
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (4 ไตรมาสล่าสุด)	ร้อยละของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของ THCOM ตามสัดส่วนที่จะจำหน่ายไป <hr/> กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทฯ	1.64
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ <hr/> สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ	8.75 ⁽¹⁾
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์ใหม่	N/A

(1) หากคำนวณโดยพิจารณาตามมูลค่าตามบัญชี (Book value) ของ THCOM ขนาดของรายการจะเท่ากับร้อยละ 8.77

จากเกณฑ์การคำนวณข้างต้น ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 11.38 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานบริษัทฯ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้เท่ากับร้อยละ 0.43 ทำให้ภายหลังจากการนับรวมขนาดรายการจำหน่าย

ไปซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาจนเข้าทำรายการในครั้งนี้อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัท มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 11.80 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 15 บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

3.2.2 รายการที่เกี่ยวข้องกัน

เกณฑ์การคำนวณเปรียบเทียบ	ขั้นตอนการคำนวณ	มูลค่า (ร้อยละ) อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับสอบทานเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	(มูลค่ารวมของธุรกรรมกรจำหน่ายหุ้น x 100) / NTA ของบริษัทฯ	(4,473 x 100) / 36,835 = 12.14

ธุรกรรมกรจำหน่ายหุ้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน “ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ” ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มบริษัท GULF ซึ่ง GULFเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันคิดเป็นร้อยละ 12.14 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับสอบทานสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นกับกลุ่มบริษัท GULF ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาจนเข้าทำรายการในครั้งนี้อย่างไรก็ดี เนื่องจากขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. เปิดเผยแพร่สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการจำหน่ายหุ้น THCOM โดยบริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และ
3. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับความเหมาะสมผล และประโยชน์ของการเข้าทำรายการดังกล่าว ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ ได้จัดส่ง

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในครั้งนี้

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายไป

สินทรัพย์ของบริษัทฯ จะจำหน่ายไป คือ หุ้นสามัญใน THCOM จำนวน 450,870,934 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 41.13 ของ
หุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THCOM)

ข้อมูลทั่วไปของ THCOM สามารถสรุปได้ดังนี้

4.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

THCOM ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2534 โดยเป็นผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมภายใต้สัญญา
ดำเนินการกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศระหว่าง THCOM กับกระทรวงคมนาคม (ปัจจุบันอำนาจการดูแล
สัญญานี้ได้ถูกโอนไปอยู่ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) เป็นระยะเวลา 30 ปี ซึ่งสัญญาดำเนิน
กิจการดาวเทียมฯดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 โดยมีหน้าที่ภายใต้สัญญาดำเนินกิจการ
ดาวเทียมฯในการจัดสร้างจัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรเพื่อให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม และต้องจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทนแก่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงดิจิทัลฯ) ในอัตราร้อยละของรายได้
ค่าบริการช่องสัญญาณดาวเทียมที่ได้รับหรืออย่างน้อยเท่ากับจำนวนเงินขั้นต่ำที่ระบุไว้ในสัญญา และต้องส่งมอบ
ดาวเทียม สถานีควบคุมดาวเทียม รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจดังกล่าว ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ
กระทรวงดิจิทัลฯ เมื่อได้ดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งเรียบร้อยแล้ว โดย THCOM ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2537

สัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมฯ ได้สิ้นสุดลงในวันที่ 10 กันยายน 2564 โดย THCOM ได้ส่งมอบการครอบครอง
ดาวเทียมและทรัพย์สินทั้งหมดตามสัญญาสัมปทานคืนให้แก่กระทรวงดิจิทัลฯ ครบถ้วนแล้ว ณ วันสิ้นสุดสัญญา โดย
กระทรวงดิจิทัลฯ ได้มอบสิทธิในการบริหารจัดการดาวเทียมภายใต้สัญญาสัมปทานให้กับบริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (“NT”)

หลังจากการสิ้นสุดของสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมฯบริษัทย่อยของ THCOM ได้เข้าทำข้อตกลงเพื่อซื้อแบนด์วิธ
บางส่วนบนดาวเทียมไทยคม 4 และดาวเทียมไทยคม 6 กับ NT เพื่อไปให้บริการลูกค้ารายย่อย ดังนั้นนับตั้งแต่วันที่
11 กันยายน 2564 THCOM จึงสามารถให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมบนดาวเทียมไทยคม 4 และดาวเทียมไทย
คม 6 กับลูกค้าบางส่วนของ THCOM ได้ต่อไป

ลักษณะการประกอบธุรกิจของ THCOM สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้

(1) **ธุรกิจดาวเทียมและบริการต่อเนื่อง**

บริการสื่อสารดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) บริษัท ที่ซีบรอดคาสติ้ง จำกัด (ทีซีบี) และบริษัทกลุ่มไอพีสตาร์ โดยดาวเทียมไทยคม แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 ประเภท คือ ดาวเทียมแบบทั่วไป (Conventional Satellite) และดาวเทียมบรอดแบนด์ (High Throughput Satellite, HTS)

- **ดาวเทียมแบบทั่วไป (Conventional Satellite)**

ดาวเทียมแบบทั่วไปเป็นดาวเทียมที่ให้บริการสำหรับผู้ให้บริการประจำที่ (Fixed Satellite Service: FSS) โดยสัญญาณจะถูกส่งจากสถานีภาคพื้นดินขึ้นสู่อาวเทียมและส่งกลับมายังสถานีรับสัญญาณภาคพื้นดิน ณ ตำแหน่งใดๆ ภายใต้อพื้นที่ครอบคลุมบริเวณกว้าง (Footprint) ของดาวเทียม คุณสมบัติดังกล่าวช่วยให้ผู้ประกอบการช่องรายการโทรทัศน์ และผู้ประกอบการโทรคมนาคมสามารถส่งและรับสัญญาณได้ในบริเวณกว้างทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

- **ดาวเทียมบรอดแบนด์ (Broadband Satellite)**

ดาวเทียมบรอดแบนด์ (High throughput Satellite, HTS) เป็นดาวเทียมที่ให้บริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต (แบบจุดต่อจุด) ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบดาวเทียมโดยใช้การจัดสรรคลื่นความถี่ที่สูงและการออกแบบพื้นที่ให้บริการเป็นวงกลมแคบๆ หลายๆ วงเรียงติดกันในลักษณะรังผึ้ง ทำให้ดาวเทียมบรอดแบนด์สามารถจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อเพิ่มขนาดความจุแบนด์วิธในการให้บริการได้มากกว่าดาวเทียมแบบทั่วไปหลายเท่า จึงสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนแบนด์วิธต่อหน่วย (Mbps) ในการให้บริการได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ดาวเทียมบรอดแบนด์สามารถนำเสนอบริการให้กับภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ รวมถึงผู้ประกอบการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่อีกด้วย แม้ว่าสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ (สัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมฯ) ได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 และรัฐบาลได้มอบหมายให้ NT เป็นผู้บริหารจัดการดาวเทียมภายใต้สัญญาสัมปทาน โดยปัจจุบัน THCOM ดำเนินการซื้อแบนด์วิธบางส่วนบนดาวเทียมไทยคม 4 และดาวเทียมไทยคม 6 บางส่วนจาก NT และ THCOM ยังคงมีช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8 เป็นของ THCOM เอง

โดยรายละเอียดคุณสมบัติของดาวเทียมไทยคมแต่ละดวงมีดังต่อไปนี้

	ไทยคม 4	ไทยคม 6	ไทยคม 7	ไทยคม 8
	ชื่อแบนด์หรือบางส่วน จากบมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ		ช่องสัญญาณดาวเทียมที่ไทยคมเป็นเจ้าของ	
ชนิดของดาวเทียม	ดาวเทียมบรอดแบนด์ High Throughput (HTS)	ดาวเทียมแบบทั่วไป	ดาวเทียมแบบทั่วไป	ดาวเทียมแบบทั่วไป
ที่ตั้งวงโคจร	119.5 องศาตะวันออก	78.5 องศาตะวันออก	120 องศาตะวันออก	78.5 องศาตะวันออก
ผู้ผลิต (ประเทศ)	Space Systems Loral (สหรัฐอเมริกา)	Orbital ATK (สหรัฐอเมริกา)	Space Systems Loral (สหรัฐอเมริกา)	Orbital ATK (สหรัฐอเมริกา)
รุ่น	LS-1300S	Star 2.3	LS-1300	Star 2.4
อายุดาวเทียมตามการ ออกแบบ*	12 ปี	15 ปี	15 ปี	15 ปี
จัดส่งสู่วงโคจร	สิงหาคม 2548	มกราคม 2557	กันยายน 2557	พฤษภาคม 2559
ชนิดของ Beams ที่ให้บริการ / ทรานสพอนเดอร์	84 Ku-Spot Beams 8 Ku-Spot Beams (Augment) 3 Ku-Shaped Beams 7 Ku-Broadcast Beams	24 C-band ทรานสพอนเดอร์ 9 Ku-band ทรานสพอนเดอร์	14 C-band ทรานสพอนเดอร์	24 Ku-band ทรานสพอนเดอร์
พื้นที่ให้บริการ	14 ประเทศ: ออสเตรเลีย กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เมียนมาร์ นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม	C-band: ภูมิภาคเอเชีย ใต้ และทวีปแอฟริกา Ku-band ภูมิภาคเอเชีย ตะวันออก เฉียงใต้	C-band: ประเทศไทย ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และภูมิภาคเอเชีย	Ku-band: ประเทศไทย ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภูมิภาคเอเชียใต้ และทวีปแอฟริกา

*อายุดาวเทียมตามการออกแบบ ไม่นับถึงสัมปทานและใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียม

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

- (1) บริการแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์ (Broadcast) และการบริการสื่อ (Media) ประกอบด้วยบริการส่งต่อช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไปยังสถานีกระจายสัญญาณปลายทาง การให้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์บนแพลตฟอร์มไทยคม (Multi-Channel Per Carrier (MCPC) platform) บริการส่งช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมถึงบ้านผู้รับโดยตรง บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ และสถานีบริการภาคพื้นดิน (Teleport and Digital Direct-to-Home (DTH) Center)

- (2) การบริการบรอดแบนด์ (Broadband) และการให้บริการข้อมูล (Data) THCOM ให้บริการทั้งตลาดผู้ใช้บริการรายย่อย ตลาดผู้ใช้บริการโครงข่าย ตลาดกลุ่มภาคธุรกิจ ตลาดกลุ่มภาครัฐบาล บริการสื่อสารความเร็วสูงผ่านดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ และสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดินไอพีสตาร์
- (3) การบริการด้านที่ปรึกษา และออกแบบระบบสื่อสารดาวเทียม THCOM ยังคงให้บริการด้านที่ปรึกษา และออกแบบระบบสื่อสารดาวเทียมอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่ผู้ประกอบการดาวเทียม ภาคธุรกิจและภาครัฐ ที่มีความต้องการที่จะเริ่มต้นดำเนินธุรกิจดาวเทียม โดยบริษัทฯ มีการให้บริการแบบครบวงจรในส่วนของความเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าในทุก ๆ เรื่อง

(2) **ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ**

บริการอินเทอร์เน็ตและบริการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการโดยบริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชัน จำกัด (ไทยเอไอ) โดยมีลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ ดังนี้

- (1) บริการแพลตฟอร์ม: บริการบอกรับสมาชิก บริการการจำหน่ายและให้เช่าแพลตฟอร์ม หรือให้บริการทำกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสนับสนุนการขาย
- (2) การบริการหลังการขายของกล่องสัญญาณดาวเทียมดีทีวี: ไทยเอไอให้บริการหลังการขายเพื่อให้ลูกค้าสามารถรับชมรายการน่าสนใจและโดดเด่น เช่น ข่าวสารคดี ภาพยนตร์ การ์ตูน เพลง และช่องการศึกษา ได้อย่างต่อเนื่อง
- (3) บริการให้คำปรึกษาและติดตั้งระบบสำหรับเครือข่ายบรอดแบนด์แบบครบวงจร และเครือข่ายทีวีภายในอาคาร (System Integration): เป็นการออกแบบและติดตั้งระบบฯ ตามความต้องการของลูกค้า เน้นบริการที่ใช้สื่อดาวเทียมและสื่ออินเทอร์เน็ตอื่น ๆ เช่น การให้บริการ Platform การให้บริการ System Integration ซึ่งให้บริการ Network และ Software และการให้บริการระบบ Smart Office
 - (3.1) บริการสำหรับเครือข่ายบรอดแบนด์ เพื่อตอบสนองลูกค้าในการเชื่อมต่อเครือข่ายส่งผ่านข้อมูลหลากหลายเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการทั้งแบบ ONE WAY และ TWO WAY
 - (3.2) บริการสำหรับเครือข่ายทีวีภายใน เพื่อตอบสนองลูกค้าในการติดตั้งระบบเครือข่ายทีวีภายในสำหรับสถานพักอาศัยในอาคาร ทั้งแบบรับชมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และแบบรับชมโดยเสียค่าบริการรายเดือน

(3) ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ

ให้บริการด้านโทรคมนาคมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ผ่านการลงทุนใน บริษัท เชนนิ่งตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด (เชน) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัทภายใต้การลงทุนของเชนมีดังต่อไปนี้

(1) บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชันส์มหาชน (แอลทีซี)

แอลทีซีได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมครบวงจรใน สปป.ลาว โดยรายได้ของแอลทีซี มาจากค่าบริการโทรศัพท์ภายในประเทศและต่างประเทศ ค่าเช่าบริการเลขหมายต่อเดือน ค่าขายเครื่องรับโทรศัพท์พื้นฐานไร้สายระบบ (Fixed Wireless Local Loop – GSM) และซิมการ์ด ค่าบริการรายเดือน อินเทอร์เน็ต ค่าบริการสายวงจรเช่า ค่าบริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติ (IR) และค่าส่วนแบ่งโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และภายในประเทศ (IC) รวมไปถึงค่าบริการสำหรับบริการเสริม (Value-added service) ต่าง ๆ และค่าบริการเทเลคอม โซลูชันส์สำหรับองค์กร (Telecom Enterprise Solutions Services)

(2) บริษัท ทีพลัส ดิจิทัล จำกัด (ทีพลัส)

แอลทีซีเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100.00 ใน บริษัท วิมเบิลคอม จำกัด ในปี 2562 และเปลี่ยนชื่อบริษัท และชื่อแบรนด์จาก Beeline เป็นแบรนด์ “ทีพลัส” โดยทีพลัสกำหนดเป้าหมายไปที่กลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุน้อยกว่าลูกค้าแอลทีซีในปัจจุบัน โดยเน้นที่วัยรุ่น และเยาวชน นอกจากกิจกรรมที่มุ่งเข้าไปที่กลุ่มวัยรุ่นโดยตรงแล้ว ทีพลัสยังได้ปรับปรุงการดำเนินงานและลดค่าใช้จ่ายโดยการสร้างเสริมธุรกิจร่วมกับแอลทีซีซึ่งเป็นบริษัทแม่

(3) บริษัท ลาว โมบายมันนี่ ไซล จำกัด

ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการและให้บริการชำระเงินและโอนเงินดิจิทัล ภายใน สปป. ลาว โดยทำการตลาดในชื่อแบรนด์ “M-Money”

นอกจากธุรกิจหลัก THCOM ยังมีการดำเนินการธุรกิจร่วมทุนอื่น โดยบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด

- บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนภายใต้ความร่วมมือของ NT ได้เปิดตัวบริการ NAVA by NSAT หรือบริการดิจิทัลผ่านดาวเทียมเพื่อการสื่อสารทางทะเล ซึ่งเป็นการผนวกเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียมของ THCOM เข้ากับดิจิทัลโซลูชันที่หลากหลายของ NT

- บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนภายใต้ความร่วมมือของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน รวมถึงการให้บริการแบบครบวงจร โดยจะมุ่งช่วยเกษตรกรไทยเพื่อยกระดับผลผลิตด้านการเกษตร

ที่มา: ข้อมูลจากรายงานประจำปี 2564 ของ THCOM (แบบ 56-1 One Report)

4.2 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ 349 ชั้น 28 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์	(66) 2596 5060
เบอร์โทรสาร	(66) 2591 0705
ทุนจดทะเบียน	5,499,884,200 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	5,480,509,770 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท
คณะกรรมการบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565)	(1) นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ (2) นายบุญชัย ติราติ รองประธานคณะกรรมการ (3) นายปรเมธี วิมลศิริ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (4) นายสมชาย จิณโณวาท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (5) นายคณิต วัลยะเพ็ชร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (6) พล.อ.อ. มานัต วงษ์วาทย์ กรรมการอิสระ (7) นายสุพร หลีกมันคง กรรมการ (8) นายคิมห์ สิริทวีชัย กรรมการ (9) นายปฐมภพ สุวรรณศิริ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน THCOM	นายบุญชัย ติราติ หรือนายสุพร หลีกมันคง ลงลายมือชื่อร่วมกับนายปฐมภพ สุวรรณศิริ หรือนายคิมห์ สิริทวีชัย รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ที่มา: ข้อมูลจากรายงานประจำปี 2564 ของ THCOM (แบบ 56-1 One Report) และข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ

4.3 โครงสร้างการถือหุ้นของ THCOM

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของ THCOM ก่อนเข้าทำรายการ

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	450,870,934	41.13
2.	นายชวลิต วิสราญกุล	37,887,700	3.46
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	27,728,261	2.53
4.	นายณฤทธิ์ เจียอาภา	18,947,500	1.73
5.	น.ส. กุณิสรา การะ	18,600,000	1.70
6.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	17,066,300	1.56
7.	นายวชิระ ทยานาราพร	14,000,000	1.28
8.	กองทุนเปิด แวลูพลัส บันผล หุ้นระยะยาว	9,459,600	0.86
9.	สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	8,944,000	0.82
10.	นายกิตติ งามมรัตน์	7,195,500	0.66

ที่มา: ข้อมูลจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ จากการปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

4.4 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่สำคัญของ THCOM

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ THCOM ตามงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562-2564 และสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 มีรายละเอียดดังนี้

งบกำไรขาดทุนรวม

งบกำไรขาดทุนรวม (หน่วย: พันบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565
	2562	2563	2564	
รายได้				
รายได้จากการขายและการให้บริการ	4,663,285	3,556,796	3,302,772	2,188,831
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	-	-	368,942	519,560
รายได้อื่น	136,408	671,025	73,749	22,390
รวมรายได้	4,799,694	4,227,821	3,745,463	2,730,781
ค่าใช้จ่าย				

งบกำไรขาดทุนรวม (หน่วย: พันบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565
	2562	2563	2564	
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	2,968,072	2,072,533	1,998,317	1,092,890
ต้นทุนค่าอนุญาตให้ดำเนินการ	702,809	505,839	351,276	11
ค่าใช้จ่ายในการขาย	42,335	20,068	16,856	16,047
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	871,796	838,740	800,597	554,915
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ ⁽¹⁾	1,622,700	-	-	259,000
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	59,951	66,689	66,535	44,591
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	128,327	58,559	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	28,543	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	6,424,533	3,564,428	3,233,581	1,967,454
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(1,624,840)	663,393	511,882	763,327
รายได้ทางการเงิน	200,658	140,515	129,146	111,703
ต้นทุนทางการเงิน	(299,742)	(188,229)	(155,291)	(87,124)
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	(65,867)	-	-	-
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงินฉบับที่ 9	-	8,565	12,934	71,824
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า	(116,448)	3,743	(266,756)	(251,651)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(1,906,239)	627,987	231,915	608,079
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(343,710)	(114,204)	(88,279)	(127,351)
กำไร (ขาดทุน)	(2,249,949)	513,782	143,636	480,728
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(2.05)	0.47	0.13	0.44

(1) ไทยคมบันทึกการด้อยค่าของดาวเทียมและอุปกรณ์ โดยมีสาเหตุหลักจากภาวะอุตสาหกรรมดาวเทียมที่ชะลอตัวลงเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรม

งบแสดงฐานะการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงินรวม (หน่วย: พันบาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			ณ วันที่
	2562	2563	2564	30 กันยายน 2565
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,621,710	2,298,895	1,780,489	3,793,696
เงินลงทุนชั่วคราว	3,080,846	-	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	1,889,980	1,832,295	2,070,559	1,464,432
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,850	34,800	7,012	17,396
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	630,635	853,013	1,002,943	57,750
สินค้าคงเหลือ	124,028	55,434	7,342	11,848
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	78,805	40,553	46,289	6,909
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน	-	4,320,271	3,121,781	1,994,151
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	28,189	37,512	13,149	14,606
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	8,460,042	9,472,774	8,049,564	7,360,788
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในการร่วมค้า	1,408,769	1,392,677	1,249,465	884,868
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,127,499	898,710	750,299	1,938,865
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,312,616	3,091,012	2,778,276	2,311,204
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	151,005	1,434,327	1,696,331
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ ⁽¹⁾	1,365,689	559,685	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	228,076	88,085	61,681	57,576
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	797,296	727,995	690,006	650,401
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	299,196	294,336	326,014	366,480
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	8,539,140	7,203,504	7,290,068	7,905,725
รวมสินทรัพย์	16,999,182	16,676,277	15,339,632	15,266,513
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	554,717	424,128	462,137	339,385

งบแสดงฐานะการเงินรวม (หน่วย: พันบาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			ณ วันที่
	2562	2563	2564	30 กันยายน 2565
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,029	-	4	32
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	392,002	2,624,366	424,487	481,034
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	79,866	227,846	227,163
เงินรับล่วงหน้าค่าบริการจากลูกค้า	349,788	191,056	205,031	529,355
ผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่าย	171,655	117,411	-	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	140	4,193	21,455	35,012
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	56,578	61,128	81,221	136,877
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,525,909	3,502,150	1,422,181	1,748,858
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาว	3,799,127	1,135,519	841,412	474,981
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	68,389	1,223,505	1,101,373
เจ้าหนี้ - อาคารและอุปกรณ์ระยะยาว	209,286	208,427	231,791	262,669
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	231,766	283,241	279,459	285,276
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	6,358	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	238,135	225,114	212,001	496,488
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	4,478,313	1,927,049	2,788,168	2,620,787
รวมหนี้สิน	6,004,222	5,429,199	4,210,349	4,369,645
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน	5,499,884	5,499,884	5,499,884	5,499,884
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	5,480,510	5,480,510	5,480,510	5,480,510
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	4,325,271	4,325,271	4,325,271	4,325,271
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
ทุนสำรองตามกฎหมาย	549,988	549,988	549,988	549,988
ยังไม่ได้จัดสรร	873,555	1,127,223	1,068,464	1,220,368
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(234,365)	(235,913)	(294,950)	(679,269)

งบแสดงฐานะการเงินรวม (หน่วย: พันบาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			ณ วันที่ 30 กันยายน
	2562	2563	2564	2565
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	10,994,960	11,247,079	11,129,283	10,896,868
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	10,994,960	11,247,079	11,129,283	10,896,868
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	16,999,182	16,676,277	15,339,632	15,266,513

- (1) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ ได้แก่ สินทรัพย์ของดาวเทียมที่ดำเนินการภายใต้สัญญาสัมปทาน คือ ดาวเทียมไทยคม 4 และดาวเทียมไทยคม 6 โดย สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการลดลงมีสาเหตุหลักจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์จนถึงสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในวันที่ 10 กันยายน 2564

ที่มา: งบการเงินของ THCOM

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถดูข้อมูลอื่น ๆ ของ THCOM เพิ่มเติม รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ งบการเงิน ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น เป็นต้น ได้จากรายงานประจำปี 2564 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 One Report ของ THCOM ในเว็บไซต์ของ THCOM (<https://www.thaicom.net/th/>) เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

สิ่งตอบแทนอยู่ในรูปเงินสดจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 4,472.64 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มบริษัท GULF จะชำระให้แก่บริษัทฯ ในวันที่มีการซื้อขายเสร็จสิ้นในคราวเดียว

6. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขายหุ้น THCOM เป็นไปตามการเจรจาตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัท GULF (ในฐานะผู้ซื้อ) และบริษัทฯ (ในฐานะผู้ขาย) ซึ่งเป็นไปตามวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นตามวิธีต่างๆ ตามหลักสากล อันได้แก่ วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach-DCF) วิธีเทียบเคียงกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน (Market Comparable Approach) และวิธีมูลค่าทางบัญชี เป็นหลัก

ทั้งนี้ จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้น THCOM ด้วยวิธีมูลค่าหุ้นทางบัญชี ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มูลค่าหุ้นตามบัญชีเท่ากับ 9.94 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาซื้อขายหุ้นที่ราคา 9.92 บาทต่อหุ้น ในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดราคาซื้อขายหุ้น THCOM โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วย ได้แก่ แผนการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการทำกำไร ความเสี่ยงทางธุรกิจ และผลตอบแทนซึ่งคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการถือหุ้นของ THCOM ซึ่งเมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ แล้ว บริษัทฯ เห็นว่าราคาซื้อขายหุ้นที่ราคา 9.92 บาทต่อหุ้นนั้นมีความเหมาะสม และสะท้อนกับมูลค่าหุ้นที่แท้จริง

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

- 7.1 บริษัทฯ จะได้รับเงินสดจากการทำรายการก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนเงิน 4,472.64 ล้านบาท ซึ่งราคาขายอยู่ในกรอบมูลค่ายุติธรรมที่บริษัทฯ ประเมินไว้
- 7.2 บริษัทฯ ไม่มีภาระภาษีจากกำไรจากการขายหุ้น THCOM ในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมทางภาษีอยู่
- 7.3 ภายหลังจากการขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้ไปสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
- 7.4 ภายหลังจากการขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงทางธุรกิจของ THCOM และไม่ต้องจัดหาเงินทุนให้แก่ THCOM อีกต่อไป

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ คาดว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์มีดังนี้

- (1) ผลกระทบต่อบการเงิน และผลประกอบการของบริษัทฯ

ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นไม่ส่งผลกระทบต่อบการเงิน และผลประกอบการของบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ ไม่มีภาระภาษีจากกำไรจากการขายหุ้น THCOM ในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมทางภาษีอยู่

- (2) ธุรกิจของบริษัทฯ ที่เหลืออยู่หลังจากธุรกิจดาวเทียมถูกจำหน่ายออกไป

ภายหลังจากธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นเสร็จสิ้น แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีธุรกิจดาวเทียมอีกต่อไป แต่บริษัทฯ ยังคงดำรงสัดส่วนการถือหุ้นเช่นเดิมในธุรกิจหลัก กล่าวคือ (ก) ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย โดยการถือหุ้นร้อยละ 40.44 ในบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม โดยรวมถึงธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และธุรกิจดิจิทัล เซอร์วิส และ (ข) ธุรกิจ E-Learning Platform และธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัล

- (3) การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ภายหลังจากธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นเสร็จสิ้น บริษัทฯ (ซึ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)) ยังคงมีคุณสมบัติการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (Investment Company) เพราะบริษัทฯ เน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทซึ่งบริษัทฯ ไปลงทุน และยังคงถือหุ้นในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ (ผ่านการถือหุ้นบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน))

ในสัดส่วนร้อยละ 40.44 และถือหุ้นในธุรกิจ e-Learning Platform ร้อยละ 100 ในบริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน และบริษัทฯ มีอำนาจควบคุมหรือมีอำนาจบริหารจัดการ เหมือนเช่นก่อนการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้

8. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

บริษัทฯ จะพิจารณานำเงินที่ได้รับจากการขายหุ้น THCOM มาจัดสรรเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

9. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

โปรดพิจารณาเงื่อนไขการเข้าทำรายการตามที่ระบุในข้อ 1 (วันเดือนปีที่เกิดรายการ)

10. รายละเอียดบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย

จากข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 GULF ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 46.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ กลุ่มบริษัท GULF จึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยเหตุนี้ การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทสินทรัพย์และบริการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการที่คำนวณได้มากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และมีมูลค่าเกินกว่า 20,000,000 บาท บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ในกรณีนี้ GULF ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

11. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เพื่อพิจารณานุมัติธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น มีกรรมการบริษัทจำนวน 4 ท่าน เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ดังนั้น จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| (1) นายบุญชัย ธิราติ | ดำรงตำแหน่งกรรมการใน GULF |
| (2) นายสมิทธิ์ พนมยงค์ | ดำรงตำแหน่งผู้บริหารใน GULF |
| (3) นางสาวบังอร สุทธิพัฒน์กิจ | ดำรงตำแหน่งผู้บริหารใน GULF |
| (4) นายสุพร หลักมันคง | ดำรงตำแหน่งผู้บริหารใน GULF |

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้อย่างรอบคอบ ประกอบกับได้พิจารณาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระด้วยแล้ว เห็นว่าธุรกรรมกรจําหน่ายหุ้นมีความ สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

- (ก) ราคาหุ้นของ THCOM ที่จําหน่ายให้แก่กลุ่มบริษัท GULF มีความเหมาะสม อยู่ในกรอบมูลค่ายุติธรรมที่ บริษัทฯ ประเมินไว้ และสอดคล้องกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และได้สะท้อนถึงความเสี่ยง ทางธุรกิจของ THCOM
- (ข) ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท GULF มีความเหมาะสม โดย บริษัทฯ ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงทางธุรกิจของ THCOM และไม่ต้องจัดหาเงินทุนให้แก่ THCOM อีกต่อไป ภายหลังจากธุรกรรมกรจําหน่ายหุ้นสำเร็จเสร็จสิ้น
- (ค) การจําหน่ายหุ้นให้กับกลุ่มบริษัท GULF จะทำให้บริษัทฯ สามารถจําหน่ายหุ้นได้ในคราวเดียวซึ่งใช้ ระยะเวลาสั้น และสามารถรับรู้กำไรได้ทันที
- (ง) ธุรกรรมกรจําหน่ายหุ้นไม่ส่งผลกระทบต่อการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ บริษัทฯ ตามเกณฑ์การดำรงคุณสมบัติเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ในกรณีที่บริษัทประกอบธุรกิจโดย การถือหุ้น (Holding Company) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้หารือในประเด็นดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งตลาด หลักทรัพยฯ ได้ตอบข้อหารือว่า ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนที่ประกอบ ธุรกิจโดยการถือหุ้นมีหน้าที่ในการดำรงคุณสมบัติเพิ่มเติมโดยต้องถือหุ้นและแสดงได้ว่าเป็นผู้มีอำนาจ ควบคุมหรือมีอำนาจบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนอย่าง น้อย 1 บริษัท ได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นตลอดระยะเวลาที่เป็นบริษัทจดทะเบียน และบริษัทจดทะเบียน จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (Investment Company) ด้วยดังนั้น หากบริษัทฯ สามารถแสดงได้ว่าการถือหุ้นในบริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด ทำให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว และการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะเป็น Investment Company ด้วยแล้ว บริษัทฯ ก็ยังมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ว่าด้วยการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนของบริษัทที่ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า บริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหนังสือตอบข้อหารือดังกล่าว และบริษัทฯ ไม่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (Investment Company)
- (จ) ธุรกรรมกรจําหน่ายหุ้นส่งผลกระทบต่อการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างไม่มีนัยสำคัญ โดยจะเห็นได้จากส่วนแบ่งกำไรของกลุ่ม THCOM ต่อกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในช่วงปี 2563 – 2565 อยู่ที่

ประมาณร้อยละ 2 - 3 เท่านั้น ทั้งนี้ ภายหลังจากจำหน่ายหุ้นของ THCOM และ THCOM ลั่นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ งบการเงินรวมของบริษัทฯ จะไม่ปรากฏผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของ THCOM (ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายทุกรายการ) อีกต่อไป

- (จ) ภายหลังจากธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นเสร็จสิ้น แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีธุรกิจดาวเทียมอีกต่อไป แต่บริษัทฯ ยังคงดำรงสัดส่วนการถือหุ้นเช่นเดิมในธุรกิจหลัก กล่าวคือ (ก) ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย โดยการถือหุ้นร้อยละ 40.44 ในบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม โดยรวมถึงธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และธุรกิจดิจิทัล เซอร์วิส และ (ข) ธุรกิจ E-Learning Platform และธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัล
- (ข) บริษัทฯ สามารถนำผลขาดทุนสะสมทางภาษีมาใช้หักลบกับกำไรที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นของ THCOM ในครั้งนี้
- (ค) บริษัทฯ จะได้รับเงินสดจากการจำหน่ายหุ้นของ THCOM (ก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,472.64 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาจัดสรรเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

13. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ**

ไม่มีกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการบริษัทฯ ที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้น

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันตามข้อ 20 ของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

14. ข้อมูลของบริษัทฯ และการดำเนินธุรกิจโดยสรุป

ที่มา: ข้อมูลจากรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ (แบบ 56-1 One Report)

14.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ โดยมีนโยบายในการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทฯ ในกลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สายในประเทศ ธุรกิจดาวเทียม และธุรกิจ ต่างประเทศ และธุรกิจอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจของบริษัท ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง (จำหน่ายเงินลงทุน ทั้งหมดในปี 2564) ธุรกิจเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (หยุดดำเนินกิจการในปี 2563) และธุรกิจภายใต้โครงการ Venture Capital

- 1) ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (เอไอเอส)

ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ความถี่ 2600 เมกะเฮิร์ตซ์ ความถี่ 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ และความถี่ 900 เมกะเฮิร์ตซ์ รวมทั้ง ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิร์ตซ์ และเป็นผู้ให้บริการสื่อสารข้อมูล ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์และ Optical Fiber บริการโครงข่ายโทรคมนาคม บริการโครงข่าย กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ นำเข้าและจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ บริการศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำหน่ายอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต บริการสื่อโฆษณา บริการ นายหน้าประกันภัยและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่อง

- 2) ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ

ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการวงจรวางดาวเทียมเพื่อการสื่อสารทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ จัดจำหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมไอพีสตาร์ บริการเนื้อหา สำหรับเครือข่ายบรอดแบนด์ จัดจำหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ บริการรับ-ส่ง สัญญาณผ่านดาวเทียม บริการธุรกิจกระจายเสียงโทรทัศน์และโทรคมนาคม บริการ ระบบโทรศัพท์และบริการด้านวิศวกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

- 3) ธุรกิจดิจิทัล และ อื่น ๆ ประกอบด้วย

ธุรกิจของบริษัทฯ ที่ดำเนินกิจกรรมพื้นฐาน เพื่อส่งเสริม พัฒนา และเสริมกำลังทางธุรกิจระหว่างกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีเกิดใหม่

- ธุรกิจ e-Learning platform ดำเนินการโดย บริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด

- การดำเนินธุรกิจภายใต้โครงการ Venture Capital
- ธุรกิจสื่อและโฆษณา ดำเนินกิจการด้านสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ (ไอทีวีได้หยุดดำเนินธุรกิจสถานีโทรทัศน์ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2550 และปัจจุบัน มีข้อพิพาทระหว่างไอทีวี และ สเปน. เกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ ซึ่งได้ เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 37.3 งบการเงินประจำปี 2564)

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท ประกอบไปด้วยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 บริษัท คือ

1. INTUCH ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัล โดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารงาน
2. ADVANC (เอไอเอส) ประกอบธุรกิจให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม โดยรวมถึงธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิส
3. THCOM (ไทยคม) ประกอบธุรกิจการสื่อสารดาวเทียม และบริการที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจโทรศัพท์ใน ต่างประเทศ และธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ

14.2 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

ชื่อบริษัท	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัล โดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารงาน (Holding Company) การลงทุนของบริษัทฯ สามารถจำแนกออกเป็น 3 สายธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ และ ธุรกิจดิจิทัล และ อื่นๆ
ที่ตั้งสำนักงาน	87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เฟลส ชั้นที่ 27 ยูนิต 2 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เลขทะเบียนบริษัทฯ	0107535000257
เบอร์โทรศัพท์	(66) 2118 6900
เบอร์โทรสาร	(66) 2118 6947
ทุนจดทะเบียน	5,000,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	3,206,687,685 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

คณะกรรมการบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565)	(1) นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการบริษัท (2) นายบุญชัย ภิราติ รองประธานคณะกรรมการบริษัท (3) นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง (4) นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง (5) ผศ. ดร. ปาริณา ศรีวินิชย์ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง (6) นายสมิทธิ์ พนมยงค์ กรรมการ (7) นางสาวบังอร สุทธิพัฒน์กิจ กรรมการ (8) นายสุพร หลักมันคง กรรมการ (9) นางสาวจีน โฉม งาม กรรมการ (10) นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้ กรรมการ (11) นายคิมห์ สิริทวีชัย กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	นางสาวบังอร สุทธิพัฒน์กิจ หรือ นายสมิทธิ์ พนมยงค์ คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อ ร่วมกับ นางสาวจีน โฉม งาม หรือ นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้ คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท
คณะผู้บริหาร (ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565)	(1) นายคิมห์ สิริทวีชัย กรรมการผู้อำนวยการ (2) นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท (3) นายจิตชาย มุสิกบุตร หัวหน้าสายงานกฎหมายและ หัวหน้าสายงานเลขานุการบริษัทและกำกับ กฎเกณฑ์ (4) นายเมธา เปี่ยมทิพย์มณฑล รักษาการหัวหน้าสายงานการเงินและบัญชี (5) นายปรัง ธาระวานิช รักษาการหัวหน้าสายงานบริหารทรัพยากร บุคคล

ที่มา: ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

14.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	1,493,481,506	46.57
2	SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.	801,328,970	24.99
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	188,692,078	5.88
4	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	65,679,578	2.05
5	สำนักงานประกันสังคม	45,434,800	1.42
6	ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	32,670,400	1.02
7	นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ	30,823,100	0.96
8	STATE STREET EUROPE LIMITED	25,352,658	0.79
9	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	16,441,100	0.51
10	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	9,562,600	0.30

ที่มา: ข้อมูลจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ จากการปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

14.4 รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมาและปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด

กิจการที่อาจมีความขัดแย้ง และลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผล
		สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564	สำหรับงวดเก้า เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2565	
1. บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ("GULF") GULF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ	ค่าใช้จ่าย: ค่าใช้จ่ายบริการที่ปรึกษาและบริหารจัดการ โดยเป็นการจ่ายครั้งเดียว	0.50	-	ค่าบริการเป็นไปตามที่ตกลงกันและสามารถเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอก
2. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส และกลุ่มบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ("เอไอเอส")	รายได้: กลุ่มบริษัทฯ ได้รับรายได้จากเอไอเอส ดังนี้ 1. รายได้บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล และกฎหมาย	3.57	-	เอไอเอสแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อไปบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล และกฎหมาย เพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติของเอไอเอส โดยค่าบริการกำหนดจากราคาตลาด โดยพิจารณาจากสัดส่วนการทำงาน และความรับผิดชอบในภาพรวม

กิจการที่อาจมีความขัดแย้ง และลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผล
		สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564	สำหรับงวดเก่า เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2565	
เอไอเอส เป็นบริษัทร่วมของ บริษัทฯ และมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยทางอ้อมร่วมกัน	2. รายได้ค่าเช่าทรานสปอนเดอร์ ขายอุปกรณ์ และอื่น ๆ	46.99	25.09	บริษัทย่อย (ไทยคม) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ ดาวเทียมแห่งเดียวในประเทศไทย โดย ให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ทั้งในด้านเพื่อรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ และเพื่อการสื่อสาร รายการระหว่างกัน ที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของ ไทยคม โดยคิดค่าบริการและเงื่อนไข เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคล ทั่วไป
	3. รายได้จากการจัดฝึกอบรม สัมมนา	20.57	11.90	บริษัทย่อย (อินทขมิ้นเดีย) เริ่มให้บริการ จัดฝึกอบรม สัมมนาในไตรมาส 3 ปี 2563 โดยหลักสูตรถูกออกแบบมาเป็น การเฉพาะให้กับกลุ่มบริษัทฯ รายการ ระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนิน ธุรกิจปกติของอินทขมิ้นเดีย โดยคิด ค่าบริการภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไป
	4. รายได้จากการขายเงินลงทุนใน บจ. ดาต้าฟาร์ม บจ. สวิฟท์ไดนา มิกส์ และ บจ. ซ็อคเก็ต คาร์ด เอ็น เตอร์ไพรส์ ซึ่งเป็นบริษัทใน โครงการร่วมทุนของบริษัทฯ	-	239.00	บริษัทฯ ขายเงินลงทุนทั้งหมดในสาม บริษัทดังกล่าวให้แก่บจ. เอไอเอส ดิจิทัล ไลฟ์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ เอไอเอส การจำหน่ายเงินลงทุนครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ ๆ เพื่อรองรับความ ต้องการของกลุ่มลูกค้าของเอไอเอส ซึ่ง จะส่งผลต่อการสร้างผลตอบแทนให้แก่ เอไอเอสและเป็นการเพิ่มมูลค่าและ ผลตอบแทนให้บริษัทฯ ต่อไป โดย เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคา พิจารณาจากผลการประเมินมูลค่า ยุติธรรมของกิจการด้วยวิธีเปรียบเทียบ กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน

กิจการที่อาจมีความขัดแย้ง และลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผล
		สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564	สำหรับงวดเก่า เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2565	
	<p>ค่าใช้จ่าย:</p> <p>กลุ่มบริษัท ใช้บริการบริหารงาน ด้านทรัพยากรบุคคลและใช้บริการ โทรศัพท์มือถือ บริการเกี่ยวกับ Datanet และเช่าอุปกรณ์ (leased line internet) เพื่อดำเนินธุรกิจจาก กลุ่มเอไอเอส</p> <p>1. ค่าบริหารงานด้านทรัพยากร บุคคล</p>	1.20	0.90	บริษัทฯ แต่งตั้งผู้บริหารจากเอไอเอส เพื่อมาบริหารงานด้านทรัพยากร บุคคล เพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจ ปกติของบริษัทฯ โดยค่าบริการ กำหนดจาก ราคาตลาด โดยพิจารณา จากสัดส่วนการทำงานและความ รับผิดชอบ ในภาพรวม
	<p>2. ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ Datanet และ Leased line internet</p>	6.26	4.84	เครือข่ายของกลุ่มเอไอเอสครอบคลุม พื้นที่บริการอย่างทั่วถึง รายการระหว่าง กันที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ ของเอไอเอส โดยคิดค่าบริการและ เงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลทั่วไป
<p>3. Shenington Investment Pte Limited (SHEN)</p> <p>SHEN เป็นบริษัทร่วมค้าที่ถือหุ้น โดยไทยคมร้อยละ 51 ร่วมกันกับ AMH ร้อยละ 49 โดย AMH เกี่ยวข้องกันโดยมี ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน</p>	<p>รายได้:</p> <p>กลุ่มบริษัทฯ ให้คำปรึกษาทาง ธุรกิจ และให้ความช่วยเหลือทาง การเงิน</p> <p>1. รายได้จากคำปรึกษาทาง ธุรกิจ</p>	7.67	6.36	บริษัทฯ (ไทยคม) มีนโยบายในการ กำกับดูแลบริษัทในเครือ เพื่อให้การ ควบคุมเป็นประโยชน์สูงสุด โดย SHEN ต้องจ่ายค่าที่ปรึกษา และบริหารงาน เป็นรายเดือน โดยค่าบริการกำหนดจาก ต้นทุนของผู้บริหารและพนักงานที่ให้ คำปรึกษาและบริหารงานเพื่อสนับสนุน การดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือ

กิจการที่อาจมีความขัดแย้ง และลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผล
		สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564	สำหรับงวดเก้า เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2565	
	2. รายได้ค่าดอกเบี้ย	57.01	58.68	บริษัทย่อย (ไทยคม) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบของ Shareholder loan ตามสัดส่วนการถือหุ้น อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บถูกคำนวณจากต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยส่วนต่าง เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ที่มา: ข้อมูลจากรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ (แบบ 56-1 One Report)

แนวโน้มในการทำรายการในอนาคต

บริษัทฯ ยังคงทำรายการระหว่างกันที่จำเป็นในธุรกิจ โดยถือความสมเหตุสมผลตลอดจนคำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรม เป็นหลักในการพิจารณาการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ

14.5 สรุปงบการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและการดำเนินงาน

งบแสดงฐานะการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงินรวม (หน่วย: พันบาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
	2562	2563	2564	
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,425,570	2,842,620	2,234,777	4,800,550
เงินลงทุนชั่วคราว	5,651,699	-	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	7,269,495	6,229,073	3,546,397
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	2,066,870	1,960,862	2,172,897	1,517,980
ลูกหนี้ เงินทดรองจ่าย และ เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	14,790	35,556	8,068	21,424
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	630,635	853,013	1,002,943	57,750
สินค้าคงเหลือ	124,028	55,434	7,342	11,848
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	11,913,591	13,016,981	11,655,100	9,955,949

งบแสดงฐานะการเงินรวม (หน่วย: พันบาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
	2562	2563	2564	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,127,499	898,710	750,300	1,938,865
เงินลงทุนในการร่วมค้า	1,412,871	1,392,677	1,249,465	884,868
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	28,768,785	31,294,266	33,771,511	32,291,969
เงินลงทุนในโครงการร่วมลงทุน	-	974,860	1,139,383	801,027
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	143,139	-	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,357,902	3,107,624	2,786,645	2,325,870
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ ดำเนินการ	1,365,689	559,6845	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	336,696	176,169	149,780	144,883
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	190,375	1,460,990	1,727,073
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	802,977	727,995	690,006	653,756
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	305,394	297,266	330,417	368,893
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	37,620,951	39,619,627	42,328,497	41,137,204
รวมสินทรัพย์	49,534,542	52,636,608	53,983,597	51,093,153
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	1,060,080	756,316	860,636	1,262,752
เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,289	1,298	1,513	317
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน หนึ่งปี	383,273	2,581,366	424,487	481,034
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	8,729	93,043	241,099	232,064
ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ ดำเนินการค้างจ่าย	171,655	117,411	-	-
ประมาณการส่วนต่างของค่าอนุญาตให้ ดำเนินการค้างจ่ายและดอกเบี้ย	2,890,345	2,890,345	2,890,345	2,890,345
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	5,943	4,193	22,924	35,215
รวมหนี้สินหมุนเวียน	4,524,314	6,443,973	4,441,004	4,901,727
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เจ้าหนี้ - อุปกรณ์ ระยะยาว	209,286	208,427	231,791	262,669
เงินกู้ยืมระยะยาว	3,761,314	1,135,519	841,412	474,981
หนี้สินตามสัญญาเช่า	6,410	95,604	1,237,821	1,127,293
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ ผลประโยชน์พนักงาน	338,554	373,623	317,307	325,470

งบแสดงฐานะการเงินรวม (หน่วย: พันบาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
	2562	2563	2564	
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดสินบัญชี	2,215	9,246	1,386	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	243,411	229,450	212,001	496,487
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	4,561,191	2,051,870	2,841,718	2,686,900
รวมหนี้สิน	9,085,505	8,495,843	7,282,722	7,588,627
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว - หุ้นสามัญ	3,206,420	3,206,509	3,206,598	3,206,687
ส่วนเกินทุน				
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	10,347,863	10,352,570	10,357,276	10,361,983
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
ทุนสำรองตามกฎหมาย	500,000	500,000	500,000	500,000
ยังไม่ได้จัดสรร	16,794,718	20,700,012	23,194,621	20,072,343
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	3,676,170	3,304,522	3,428,268	3,492,272
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	34,525,171	38,063,612	40,686,763	37,633,285
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	5,923,866	6,077,152	6,014,112	5,871,241
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	40,449,037	44,140,765	46,700,875	43,504,526
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	49,534,542	52,636,608	53,983,597	51,093,153

งบกำไรขาดทุนรวม

งบกำไรขาดทุนรวม (หน่วย: พันบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวด 9 เดือน
	2562	2563	2564	สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
รายได้				
รายได้จากการขายและการให้บริการ	4,877,537	3,667,749	3,323,338	2,200,732
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(151,361)	(359)	(266,756)	(251,651)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	12,385,412	11,108,052	10,888,667	7,541,410
กำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ	-	-	369,003	519,810
รายได้อื่น	419,360	904,224	411,674	173,479
รวมรายได้	17,530,949	15,679,667	14,725,926	10,183,780
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	3,171,136	2,177,881	2,019,396	1,105,430
ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ ดำเนินการ	702,809	505,839	351,276	-
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	50,582	21,327	17,477	16,908
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,254,617	1,046,368	1,212,790	576,153
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ	128,313	58,586	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม	55,192	-	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	1,622,700	53,987	-	259,000
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	129,506	149,041	130,646	71,099
รวมค่าใช้จ่าย	7,114,855	4,013,029	3,640,585	2,028,590
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน	10,416,095	11,666,639	11,085,341	8,155,190
ต้นทุนทางการเงิน	(301,040)	(191,234)	(156,941)	(88,818)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	10,115,054	11,475,405	10,928,400	8,066,372
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(349,254)	(121,706)	(90,836)	(128,881)
กำไรสำหรับปี	9,765,800	11,353,699	10,837,564	7,937,491
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	11,083,014	11,047,654	10,748,222	7,651,640
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(1,317,214)	306,045	89,343	285,851
กำไรสุทธิ	9,765,800	11,353,699	10,837,564	7,937,491
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)	3.46	3.45	3.35	2.39

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ในงวด 9 เดือนของปี 2565 กลุ่มบริษัท มีกำไรสุทธิรวมจำนวน 7,652 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จากงวด 9 เดือนของปี 2564 ส่วนใหญ่เป็นผลจาก

- การลดลงของส่วนแบ่งผลกำไรจากเอไอเอส ส่วนใหญ่เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนโครงข่ายจากการเพิ่มขึ้นของค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายทางการตลาด สหุทธิกับการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการหลัก
- การลดลงของส่วนแบ่งผลกำไรจากธุรกิจอื่น เนื่องจากในงวด 9 เดือนของปี 2564 มีกำไรสุทธิจากการวัดมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในโครงการร่วมลงทุนในจำนวนที่มากกว่างวด 9 เดือนของปี 2565
- ส่วนแบ่งผลกำไรจากไทยคมเพิ่มขึ้นเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างต้นทุนจากการสิ้นสุดลงของสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการดาวเทียม ผนวกกับการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของดาวเทียมในงวด 9 เดือนของปี 2565 และ
- ขาดทุนสุทธิของอินทัชลดลง เนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายโดยรวมภายหลังการปรับโครงสร้างองค์กรเมื่อช่วงสิ้นปี 2564

ผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัท

ในงวด 9 เดือนของปี 2565 บริษัท มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จำนวน 7,737 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จากงวด 9 เดือนของปี 2564 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของผลกำไรของเอไอเอสและไทยคม สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารอยู่ที่ 126 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 49 จากงวด 9 เดือนของปี 2564 โดยเป็นการผลจากการปรับโครงสร้างองค์กร

ข้อมูลฐานะทางการเงินที่สำคัญ

สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ลดลงร้อยละ 5 จากสิ้นปี 2564 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทร่วม สหุทธิกับผลการดำเนินงานสำหรับงวด 9 เดือนของปี 2565 ของบริษัทร่วมและการร่วมค้า การลดลงของลูกหนี้การค้าเนื่องจากการเก็บหนี้ค้างชำระได้จากลูกค้าต่างประเทศ และการลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จากค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด 9 เดือนของปี 2565 รวมถึงการลดลงของเงินลงทุนในโครงการร่วมลงทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในระหว่างงวด 9 เดือนของปี 2565

หนี้สินของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากสิ้นปี 2564 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้รอการรับรู้จากการเข้าทำสัญญาเพื่อรับสิทธิในการใช้ช่องสัญญาถาวรเทียมและรายได้จากบริษัทคู่สัญญา สหุทธิกับการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับโครงการถาวรเทียมตามกำหนด

ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 7 จากสิ้นปี 2564 จากการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการสำหรับงวด 6 เดือนของปี 2565 สหุทธิกับผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนของปี 2565

สภาพคล่องและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ ณ สิ้นไตรมาส 3 ของปี 2565 กลุ่มอินทัชมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 2.0 เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก 2.1 เท่า ณ สิ้นไตรมาส 3 ของปี 2564 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการจ่ายชำระคืนส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีตามกำหนดเวลา โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งจัดหางบการเงินสินเชื่อระยะสั้นจากธนาคารต่าง ๆ เพื่อสำรองในกรณีที่มีความจำเป็น

ทั้งนี้ กระแสเงินสดรวมของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับงวด 9 เดือนของปี 2565 เพิ่มขึ้น 2,566 ล้านบาท (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) จากสิ้นปี 2564 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการแปลงสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นมาเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงาน

ลูกหนี้การค้าของกลุ่มบริษัทฯ โดย ณ สิ้นไตรมาส 3 ของปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าคิดเป็นร้อยละ 2 ของสินทรัพย์รวมใกล้เคียงกับ ณ สิ้นปี 2564 โดยได้มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้อย่างเหมาะสม

สินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทฯ ณ สิ้นไตรมาส 3 ของปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก ณ สิ้นปี 2564 โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเพียงพอของค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยสินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับเป็นประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

ความสามารถในการทำกำไรและอัตราผลตอบแทนของกลุ่มบริษัทฯ ในงวด 9 เดือนของปี 2565 กลุ่มอินทัชมีอัตรากำไรสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 75.1 ของรายได้รวม โดยเพิ่มขึ้นจากงวด 9 เดือนของปี 2564 แต่มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ใหญ่ ร้อยละ 19.5 ลดลงจากงวด 9 เดือนของปี 2564 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ใหญ่ เนื่องจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น

ความสามารถในการชำระหนี้ของกลุ่มบริษัทฯ ณ สิ้นไตรมาส 3 ของปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ใหญ่ จำนวน 0.2 เท่า ใกล้เคียงกับ ณ สิ้นไตรมาส 3 ของปี 2564 ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีความสามารถในการชำระหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้โดยไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ และการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

สำหรับภาวะผูกพันและภาวะผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษัทฯ ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่องภาวะผูกพัน หนังสือคำประกันจากธนาคาร รวมถึงเหตุการณ์สำคัญ ข้อพิพาททางการค้า และคดีความที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ

15. **ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ**

ไม่มี

16. **บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน**

จากข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 GULF ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 1,493,481,506 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 46.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ GULF จึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยเหตุนี้ การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทสินทรัพย์และบริการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการที่คำนวณได้มากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และมีมูลค่าเกินกว่า 20,000,000 บาท บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ GULF ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

17. **ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ**

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับความสมเหตุสมผล ประโยชน์และความเสี่ยง ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 2 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

18. **แบบมอบฉันทะ พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ราย เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

รายละเอียดของแบบหนังสือมอบฉันทะและข้อมูลของกรรมการตรวจสอบซึ่งบริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 และเอกสารแนบ 7 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ www.intouchcompany.com

19. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

โปรดพิจารณารายละเอียดในข้อ 12

20. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อข้างต้น**

โปรดพิจารณารายละเอียดในข้อ 13